



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือก

ตามกำหนดการดังนี้

วัน เดือน ปี	เวลา	การดำเนินการคัดเลือก	คะแนน
๕ สิงหาคม ๒๕๖๐	๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	ทดสอบภาคปฏิบัติ	๕๐ คะแนน
	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์	๕๐ คะแนน

หมายเหตุ การทดสอบภาคปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างไม้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๓. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก

๓.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบ หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ และทางเว็บไซต์ <http://www.nkedu1.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

รายละเอียดการทดสอบภาคปฏิบัติ

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกแบบและจัดทำกระถางสำหรับใส่ต้นไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร
โดยผู้รับการคัดเลือกเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับทดสอบภาคปฏิบัติด้วยตนเอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ที่	รหัสผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายวุฒิชัย วันธานี	สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๒	๐๐๐๒	นายไชยรัตน์ วรรณรักษ์	อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๓	๐๐๐๓	นายไพฑูรย์ วงศ์เคี่ยม	หนองคาย เขต ๑

